

รายงานผลการขับเคลื่อนสำนักทันตสาธารณสุข 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเข้าสู่ยุค 4.0 คือการดำเนินงานที่ตอบสนองทันที

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
มีนาคม 2560	ประชุมทีมครั้งที่ 1	ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุขให้นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักทันตสาธารณสุข 4.0 โดยต้องการให้บุคลากรของสำนักที่เป็นคนรุ่นใหม่ (Gen Y) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน มอบหมายให้ น.ส.รัตนภรณ์ มั่นคง จัดตั้งทีม และเลือกประธานโดยอิสระ	
เมษายน 2560	แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักทันตสาธารณสุข 4.0	เพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สำนักทันตสาธารณสุขจึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักทันตสาธารณสุข 4.0 โดยมีคณะทำงานจากทุกกลุ่มงานในสำนัก ประกอบด้วย 1.น.ส.วรมน อัครสุด 2.น.ส.นพวรรณ โพชนุกูล 3.นายพงศธร จินตกานนท์ 4.น.ส.พัชรวรรณ สุขุมาลินทร์ 5.น.ส.วิชชุดา บัวชัย 6.น.ส.สุชาดา สุราเลิศ 7.น.ส.เนริสา เอกปักษา 8.น.ส.ชนิกา โรจน์สกุลพานิช 9.น.ส.เดือนเพ็ญ สาคร 10.น.ส.รัตนภรณ์ มั่นคง 11.น.ส.สุรีย์พร ทรงรูป 12.นางแคทเธีย ไชษร 13.น.ส.ประณยา จงมี 14.น.ส.ปาจริยภัทร นาควารี 15.นายณัฐพล ธนรัชต์สกุล 16.นายปัทวี สีหวงษ์	

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		<p>17.น.ส.ถิรวรรณ รานวล 18.น.ส.สรารัตน์ เรืองฤทธิ์ 19.นายศิริพงษ์ มโนรส 20.น.ส.กุลศรา เอกษมานนท์</p> <p>โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำ/ปรับปรุงแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงของสำนักทันตสาธารณสุข ติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพื่อให้แผนมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 2.ขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (HEALTH) ให้มีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในองค์กรสำนักทันตสาธารณสุขจนเกิดเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ 3.ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (Health Literacy) 4.ตั้งคณะทำงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อก้าวสู่สำนักทันตสาธารณสุข 4.0 <p>ส่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560</p>	
เมษายน 2560	<p>ผู้อำนวยการมอบหมายงานชิ้นที่ 1 คือ ให้คณะทำงานทุกคนเสนอไอเดียว่าจะพัฒนาสำนักทันตสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงาน 4.0 อย่างไร โดยใช้แนวคิดประเทศไทย 4.0 MOPH 4.0 และ DOH 4.0</p>	<p>ภายใต้โจทย์การพัฒนาสำนักทันตสาธารณสุข 4.0 สมาชิกในทีมได้เสนอไอเดียที่ดี แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ โดยเน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานให้มีความคล่องตัว ประหยัด และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งการปฏิรูปภาพลักษณ์ของสำนักทันตสาธารณสุขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารภาคผนวก 1</p>	
พฤษภาคม 2560	<p>ผู้อำนวยการมอบหมายงานชิ้นที่ 2 คือ ให้คณะทำงานทุกคนเสนอไอเดีย Startup</p>	<p>คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักทันตสาธารณสุข 4.0 เสนอแนวคิด Startup Innovation ของสำนักทันตสาธารณสุข ดังนี้</p>	

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	Innovation ของสำนักทันตสาธารณสุข	<p>1.Application เพื่อสร้าง community ของผู้สูงอายุ (เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ แשרความคิด ความรู้สึกร การนัดหมายทำกิจกรรม)</p> <p>2.Application ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก หรือทั้งให้ความรู้และfacility ที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ</p> <p>3.Line Bot (เป็นระบบตอบโต้คำถามสุขภาพช่องปากอัตโนมัติ)</p> <p>4.น้ำยาตรวจฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคที่ทราบผลได้ทันที เพื่อการนำไปใช้ในทันที</p> <p>5.ปฏิทินการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข ลดการใช้กระดาษ และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที</p> <p>6.ไหมขัดฟันที่ทำมาจากไหมไทยและไหมสังเคราะห์ (Combine Floss)</p> <p>7.กลุ่มสังคมออนไลน์ของหญิงตั้งครรภ์แม่และเด็กเล็ก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก มีสื่อที่เข้าใจง่าย</p> <p>8.Innovator Unit ของสำนักทันตสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย Designer, Innovator manager, Practitioner และ Researcher</p> <p>9. Community เพื่อพัฒนาและบริการของสำนักทันตสาธารณสุข</p>	
มิถุนายน 2560	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักทันตสาธารณสุข 4.0 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2560	<p>โดยมีวาระการเสนอไอเดีย Startup Innovation ของสำนักทันตสาธารณสุขของสมาชิกในทีมแต่ละคน มีข้อเสนอแนะและข้อสรุปดังนี้</p> <p>1.สิ่งที่ทางทีมเสนอมาถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่สามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันได้</p> <p>2.หลายคนเสนอให้พัฒนา Application ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากแล้ว เราสามารถ</p>	

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		<p>เสนอได้ แต่ต้องทำให้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิมและเหนือกว่า สิ่ง que ทุกคนเสนอมาแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การพัฒนา Content และการพัฒนาระบบจัดการภายใน ซึ่งผ.ซื้อทุกไอเดียที่เสนอมาทั้งหมด แต่อาจเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งก่อน</p> <p>ข้อสรุป สมาชิกในทีมจะเริ่มจากการจัดตั้ง Innovator Unit และให้สมาชิกในทีมเลือกว่าตนเองจะทำหน้าที่อะไรในทีม โดยเลือกตามความถนัดและความชอบ และจัดทำ Action Plan ว่า จะ design content เรื่องอะไรบ้าง และอย่างไร</p>	
กันยายน2560	<p>ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักทันตสาธารณสุข 4.0 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2560</p>	<p>มีวาระเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานของทีมงาน ในปีงบประมาณ 2561 ทีมงานได้ร่วมกันวางแผนงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ Health Literacy คือ พัฒนา content และ channel เพื่อพัฒนา Health Literacy ด้านทันตสุขภาพของคนไทย โดย Content จะพัฒนามาจาก 1) Content ตามกระแส 2) คลิปสั้นๆ (viral clip แบบ tasty) 3) ตอบคำถามจากพันทิป 4) เรื่องความรู้ทั่วไปที่แต่ละกลุ่ม 5) แชร้ความรู้ จากเพจพันธมิตร 2.โครงการ Learn เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานและบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข ให้พร้อมก้าวสู่สำนักทันตสาธารณสุข 4.0 โดยจัด LEARN 4 ครั้ง หัวข้อ 1) ทักษะการอ่าน Journal 2)การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน 3)ทักษะการจับใจความในการประชุม และสรุปการประชุม 4)การใช้lineในการทำงาน/เทคนิคการเขียนข่าวหรือข้อมูลสั้นๆเพื่อสื่อสารผ่านทางไลน์ 	

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		3.โครงการ MOPH เพื่อขับเคลื่อน ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่ง ทีมตาม MOPH เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม นโยบายกรม	
มิถุนายน- กรกฎาคม 2560	จัดตั้งทีม Innovation Ad hoc team ของสำนักทันต สาธารณสุข และเข้าร่วม ประชุมกับ Innovation Ad hoc teamของกรมอนามัย	Innovation Ad hoc team ของสำนัก ทันตสาธารณสุข มี 4 คนคือ 1.น.ส.วรมน อัครสุด 2.น.ส.พัชรวรรณ สุขุมาลินท์ 3.นางแคทเธีย โฆษร 4.น.ส.รัตนาภรณ์ มั่นคง	
มีนาคม- เมษายน 2560	การพัฒนาศักยภาพทีม	1.บันทึกการประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักทันตสาธารณสุข ประจำเดือน เพื่อพัฒนาทักษะการจับ ใจความและการรับรู้นโยบาย วิธีการ ทำงานของกรมอนามัย/สำนักทันต สาธารณสุข 2.เป็นทีมวิชาการในการประชุม PP Forum รับผิดชอบสรุปการนำเสนอใน ห้องย่อย 4 ห้อง 3.เป็นทีมวิชาการในการประชุมวิชาการ ทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 4	